

VIETNAMESE COMMUNITY IN AUSTRALIA - WA CHAPTER INC.
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU - TÂY ÚC



TUYÊN CÁO:

Trong thời gian gần đây, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã xử dụng những thủ đoạn hèn hạ giả dạng côn đồ đàn áp dã man đồng bào Quốc Nội, các nhà đấu tranh dân chủ hiền hoà, các quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo qua hình thức khủng bố tinh thần và thể xác, các giáo dân và tín đồ các tôn giáo thì bị mất tự do tín ngưỡng, cả những người đứng lên bảo vệ môi trường do Formosa gây ra cũng bị đánh đập dã man và đã có nhiều người thiệt mạng.

Trong lúc nguy quyền cộng sản Việt Nam dùng võ lực hung hãn đối với những người dân vô tội ước mong bảo vệ lãnh thổ lãnh hải và quyền lợi của đất nước, thì chính chúng lại cúi đầu im lặng để các giàn khoan của Tàu Cộng hoạt động phi pháp tại hải phận Việt Nam, lộ rõ bản chất tay sai của Tàu cộng chỉ vì đã bán nước và nhận tiền hối lộ của Formosa. Gần đây lợi dụng tình hình an ninh quốc tế mới, cộng sản Việt Nam đã gia tăng khủng bố quy mô và bắt bớ hàng loạt các nhà hoạt động cho dân chủ tại Việt Nam, coi thường công pháp quốc tế về nhân quyền.

CĐNVTD-UC Tây Úc kêu gọi giới truyền thông và chính giới Úc nghiêm khắc lên án hành động man rợ của thiểu số cầm quyền của nhà nước Việt Nam hiện tại: không đại diện cho dân, chỉ đại diện cho quyền lợi kinh tế của đảng viên đảng cộng sản Việt nam.

Nhiều dân biểu quốc hội Chính Phủ Liên bang Úc Châu, đáp ứng lời kêu gọi của Cộng Đồng Người Việt Tự Do, đã mạnh mẽ lên án chính thể độc tài Việt Nam đã vi phạm nhân quyền trầm trọng, yêu cầu chính phủ Việt Nam hãy tôn trọng những điều họ đã ký kết về nhân quyền trên thế giới, và trả tự do cho những bloggers và các nhà hoạt động ôn hoà khác.

Xét rằng đảng cộng sản Việt Nam không hề đại diện cho quyền lợi tổ quốc, không hề đại diện cho tiếng nói yêu nước của hơn 90 triệu dân Việt Nam, mà chỉ là một thiểu số ngang nhiên chiếm quyền bằng bạo lực, tự bầu bán nội bộ với nhau trái với ý nguyện của toàn dân, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu – Tây Úc cực lực lên án hành vi phản bội tổ quốc và dân tộc của đảng cộng sản Việt Nam, và xin đồng hành với đồng bào quốc nội trong tiến trình dân chủ hoá đất nước để cứu lấy cơ đồ của tổ tiên đã ngàn năm khổ công xây dựng.

Perth ngày 11 tháng 8 năm 2017

Thay mặt Ban Chấp Hành Cộng Đồng

Chủ Tịch Cộng Đồng

BS Nguyễn Anh Dũng*

Office: Units 4 and 5, 151 Brisbane Street, Perth 6000 * Tel / Fax 08-9328 9391 **Postal address: 167 Palmerston St. Perth WA 6000**

Email: vietnamesewa@gmail.com Website: <http://www.vietnamesewa.org.au> FB: www.facebook.com/VietnameseCommunityinAustraliaWaChap